

OP.4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หมู่ที่ 12 บ้านคลองเจ้า ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
1	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 12 บ้านคลองเจ้า ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
2	ประเด็นความรู้ที่ ...	การรวมกลุ่มประกอบอาชีพทำกล้วยกวน
3	เป้าหมาย	1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วย (กล้วยกวน) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2) เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายรวมทั้งยกระดับเป็นกลุ่มอาชีพของชุมชน 3) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 4) เพื่อลดปัญหาด้านการว่างงานของแม่บ้านและผู้สูงอายุในชุมชนและครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย
4	กลุ่มเป้าหมาย	สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 17 คน คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 3 คน
5	วัน เวลาที่จัดโครงการ	เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562
6	สถานที่จัด	หมู่ที่ 12 บ้านคลองเจ้า ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
7	ผู้เข้าร่วม	20 คน (17 ครัวเรือน) (ประชาชน 17 คน อาจารย์ 3 คน)
	เข้าร่วมจริง	20 คน
	คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ 100
8	งบประมาณปี	งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงบ 08-01-13-019 - หมวดค่าตอบแทน จำนวน 15,600.00 บาท - หมวดค่าใช้สอย จำนวน 37,819.00 บาท - หมวดค่าวัสดุ จำนวน 51,581.00 บาท รวมงบประมาณ 105,000.00 บาท
	งบประมาณที่ใช้จริง	97,856.00 บาท
	งบประมาณคงเหลือ	7,144.00 บาท

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
9	บทสรุปการถอดบทเรียน และรวบรวมความรู้	ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการประกอบอาชีพกล้วยกวน ตลอดจนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะในการทำกล้วยกวน และเกิดการรวมกลุ่ม เกิดเป็นกลุ่มอาชีพ ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชน ที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างตราสินค้า และสัญลักษณ์กลุ่มอาชีพ
	หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ	การมีส่วนร่วมในการบริหาร กระบวนการกลุ่ม การสร้างเป้าหมาย
	องค์ความรู้หรือบทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)	กระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาประชาชนในกลุ่ม และการรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญา ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory rural appraisal: PRA)
	แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากโครงการ (Best Practice)	ดำเนินการโดยใช้ทุนของชุมชน และมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม การสร้างแรงบันดาลใจ กำหนดอนาคตร่วมกัน โดยร่วมการวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมตัดสินใจ ตั้งกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่ม มีประธานกลุ่มและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดย ดำเนินการด้วยหลักสามัคคีธรรม มีการศึกษาดูงาน อบรมให้ความรู้ สร้างชื่อ สร้างแบรนด์ สร้างตลาด เรียนรู้ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อการพึ่งตนเองเป็นรากฐาน ทำให้พอกิน พอใช้ในครัวเรือน ชุมชน และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 19.6 (ตั้งเป้าหมาย ร้อยละ 5)
	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ตามหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Key Success Factor: KSF)	ประชาชนมีความพร้อมที่จะพัฒนา สร้างรายได้ สร้างอาชีพ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้นำเข้มแข็ง
	สรุปผลการถอดบทเรียน ก่อนเริ่มกิจกรรม	ประชาชนมีแนวความคิดที่อยากจะใช้ทุนของชุมชน (กล้วยน้ำว้า) แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยกวน แต่ยังขาดองค์ความรู้ วิธีการแปรรูป และแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จที่แท้จริง
	สรุปผลการถอดบทเรียน ภายหลังกิจกรรม	อาจารย์เข้าไปเป็นผู้จุดประกายความคิด เติมเต็มความรู้ สนับสนุนความต้องการแปรรูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยกวน สนับสนุนงบประมาณบางส่วนและชี้แนะแนวทางปฏิบัติ รวมถึงปรับกระบวนการทัศนให้ประชาชนมีการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแบบมีส่วนร่วมจนประสบผลสำเร็จ
อื่นๆ	ผลสำเร็จอีกประการหนึ่งคือการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในส่วนของภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน อำเภอลาดหลุมแก้ว ให้ความร่วมมือช่วยดำเนินการจดทะเบียนตั้งกลุ่มอาชีพบ้านคลองเจ้า หมู่ที่ 12 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และภาคเอกชน บริษัท สยาม มอติฟายด์ สตาร์ช จำกัด ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน	
10	ปัญหา/อุปสรรคในการจัดโครงการ	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ว่างงาน จึงส่งผลในด้านกระบวนการกวนกล้วย ที่ใช้แรงในการกวนสูง ประชาชนต้องการเครื่องทุ่นแรงในการกวนกล้วย

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
11	ภาพกิจกรรม (โดยเฉพาะภาพการเข้ากลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้)	

หมายเหตุ : กรุณาแนบโครงการที่ผ่านการอนุมัติประกอบการรายงาน

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางสาววิธร ฐานัสสกุล)

ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ